



Ngày 27 Tháng 10, 2023

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,

Hạn chót nộp đơn chọn trường cho năm học 2024-2025 sẽ **kết thúc vào lúc 23:59 tối nay**. Đây là cơ hội cuối cùng để bạn nộp đơn đăng ký cho con mình theo học tại một trường bên ngoài khu vực địa phương hoặc khu vực cùng tuyến của bạn trong năm học tới. Sau khi thời hạn đăng ký chọn trường kết thúc thì đơn đăng ký sẽ không được chấp nhận và không thể thay đổi. **Tất cả các tài liệu cần thiết phải được tải lên hệ thống ứng dụng trước hạn chót tối nay.**

Quá trình xét duyệt đơn đăng ký sẽ bắt đầu ngay sau khi đơn đăng ký kết thúc. Đây là những gì bạn có thể mong đợi trong vài tháng tới:

Xét Duyệt Cá Nhân (IR)

Nhóm IR sẽ xét duyệt đơn đăng ký trong suốt **tháng 11** và **tháng 12**. Trong quá trình xem xét, trạng thái của người nộp đơn sẽ được hiển thị là **Pending Additional Criteria Review** (Đang Chờ Xét Tiêu Chí Bổ Sung) (thông tin thêm về các tình trạng bên dưới). Vào tháng Giêng, trước khi công bố kết quả xổ số, người nộp đơn sẽ nhận được kết quả của IR – Eligible, or Ineligible (đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện). Nếu được coi là đủ điều kiện cho một trường hoặc chương trình tuyển sinh dựa trên tiêu chí thì các em sẽ tự động được tham gia rút thăm của trường hoặc chương trình đó và có thể xem kết quả xổ số khi chúng được công bố. Hãy đảm bảo xem lại trang web [trang web chọn trường](#) để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình Xét Duyệt Cá Nhân.

Cập Nhật Tình Trạng

Người nộp đơn sẽ nhận được thông tin cập nhật về tình trạng đơn đăng ký của họ vào **cuối tháng 11**. Tình trạng của người nộp đơn cho từng trường tuyển sinh dựa trên tiêu chí mà họ đăng ký sẽ hiển thị dưới dạng một trong các tình trạng như sau: **Pending Additional Criteria Review** (Đang Chờ Xét Tiêu Chí Bổ Sung), **Eligible**, or **Ineligible** (Đủ Điều Kiện hoặc Không Đủ Điều Kiện). Tình trạng Đang Chờ Xét Tiêu Chí Bổ Sung bao gồm những người nộp đơn đang chờ xét duyệt cá nhân (như đã giải thích ở trên) và những học sinh đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cho các trường học dựa trên dự án và thành tích và đang chuyển sang giai đoạn đánh giá việc thử giọng hoặc trình bày dự án. Giai đoạn này sẽ diễn ra đến hết **tháng 12**.

Thời Gian Khiếu Nại

Những người nộp đơn nào có tình trạng không đủ điều kiện sẽ có cơ hội khiếu nại quyết định đó trong thời gian khiếu nại bắt đầu từ ngày **22 tháng 11** và kết thúc vào ngày **8 tháng 12 năm 2023**. Tất cả những khiếu nại đối với các trường tuyển sinh dựa trên thành tích hoặc dựa trên dự án phải được gửi bằng Đơn Khiếu Nại Lựa Chọn Trường trước ngày ngày 1 tháng 12 năm 2023. Đơn Khiếu Nại sẽ **không** được chấp nhận qua email hoặc gọi trực tiếp. Đơn Khiếu Nại sẽ được cung cấp khi thời gian khiếu nại mở ra. Trong quá trình khiếu nại, chúng tôi có thể cần thêm tài liệu từ hoặc về người nộp đơn. Nếu cần, Sở Giáo Dục sẽ yêu cầu nộp tài liệu này qua địa chỉ email mà bạn cung cấp tại thời điểm khiếu nại. Tài liệu được yêu cầu phải được cung cấp trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được email đó. Trên thực tế, quy trình xét duyệt cá nhân là một kháng nghị, do đó không có kháng nghị bổ sung. Quyết định khiếu nại sẽ được gửi qua email muộn nhất là vào **đầu tháng 1 năm 2024**.

Kết Quả & Trúng Tuyển

Kết quả Khiếu Nại, Thử Giọng, Dự Án và Xét Duyệt Cá Nhân sẽ được thông báo cho người nộp đơn vào **tháng 1 năm 2024**. Các vị trí trong danh sách chờ và số sẽ được thông báo cho người nộp đơn vào **cuối tháng 1 năm 2024**. Kết quả trúng tuyển cho học sinh trong danh sách chờ sẽ được thực hiện từ **cuối tháng 1 và đến hết tháng 2**.

Nhắc Nhở Quan Trọng:

- 1) Điều quan trọng là bạn phải nộp đơn đăng ký **qua tài khoản của cổng thông tin phụ huynh hoặc tài khoản cổng thông tin học sinh của con bạn**. Các đơn đăng ký được tạo với tư cách là học sinh ngoài sở giáo dục sẽ được kết nối trở lại tài khoản cổng thông tin sở giáo dục của học sinh. Nếu bạn gặp rắc rối khi truy cập tài khoản cổng thông tin học sinh của con mình thì hãy liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Công Nghệ Gia Đình số 215-400-4444 hoặc familytechsupport@philasd.org.
- 2) Nếu bạn chưa có tài khoản cổng thông tin phụ huynh và bạn mới bắt đầu đăng ký thì bạn phải sử dụng cổng thông tin học sinh của con mình để truy cập vào đơn đăng ký chọn trường.
- 3) Trong giai đoạn xét duyệt đơn đăng ký, sẽ có lúc tình trạng đơn đăng ký không có sẵn trong hệ thống ứng dụng. Tính năng này sẽ bị tắt để giảm sự nhầm lẫn trong khi tình trạng đủ điều kiện đang được cập nhật trong hệ thống. Sở Giáo Dục sẽ thông báo cho bạn về khoảng thời gian cụ thể đó khi chúng được xác nhận.

Chúng tôi mời bạn tìm giải đáp cho những thắc mắc bổ sung của mình tại [trang web chọn trường](#) hoặc bằng cách gửi email tới: schoolselect@philasd.org. Chúng tôi luôn cam kết hợp tác với bạn để chuẩn bị cho con em chúng ta được tương tượng và nhận ra bất kỳ tương lai nào mà chúng mong muốn.

Trân trọng,

Ericka L. Washington
The School District of Philadelphia
Phó Phòng Ghi Danh & Tuyển Sinh